

ชื่อเรื่อง	ปัญหาการบังคับใช้มาตรการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานศึกษา
ผู้วิจัย	อาจารย์อัครเดช มณีภาค
สาขา	นิติศาสตร์
คณะ	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทคัดย่อ

สภาพปัญหาเกิดจากการที่มีสถานบันเทิงและร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากใกล้รั้วสถานศึกษาได้เติบโตอย่างรวดเร็วและกระจายพื้นที่กิจการเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งได้เปิดและขยายกิจการรายรอบสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นจำนวนมากและกำลังกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ โดยกลุ่มเยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างสะดวก และได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย สถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชนคือ สถานที่ห่างไกลสายตาผู้ใหญ่ และร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอบล้อมนักเรียนนักศึกษา ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย และหอพัก ซึ่งส่งผลให้นักเรียนนักศึกษา มีทัศนคติเชิงบวกต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีประสบการณ์การดื่มที่มากขึ้น ประกอบกับธุรกิจสุราได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายที่มุ่งเป้าหมายที่กลุ่มเยาวชนมากขึ้น เช่น กรณีเหล้าปั่น วัลย์รูนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มข้นน้อย สะดวก และทันสมัย รวมทั้งมีการโฆษณาทำให้เพิ่มความอยากลองดื่มในกลุ่มเยาวชน ทั้งนี้ การป้องกันปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน ต้องดำเนินการควบคุมการเข้าถึงเพื่อหาซื้อและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการพบเห็นโฆษณาแอลกอฮอล์จากสื่อโฆษณาต่าง ๆ

ปัจจุบันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบสถานศึกษา ได้มีกฎหมายออกมาใช้แล้ว ในรูปแบบของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่าย การบริโภค การให้บริการในบริเวณสถานที่ที่ห้ามไว้ พบว่า การควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 นั้นไม่มีความชัดเจน และขาดมาตรการบังคับที่จะทำให้เกิดผลตามกฎหมายอย่างเพียงพอ ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การรับรู้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ครอบคลุมและมีความชัดเจน เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ทราบเนื้อหาสาระละเอียดที่สำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ตลอดจนการดำเนินคดีอย่างเข้มงวดจนสามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายได้จริง